

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๕ ระดับความสำเร็จของการจัดทำผังบัญชีกรมอนามัย

รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

ระดับที่ ๑ Assessment

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
<p>หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองคลัง ๒. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ๓. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ๔. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ๕. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ๖. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ๗. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ๘. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ๙. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ๑๐. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ๑๑. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ๑๒. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ๑๓. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ๑๔. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ๑๕. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ๑๖. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีแนวทางในการเลือกใช้บัญชีแยกประเภทสำหรับบันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน ๒. คำนิยามของบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 	<p>ควรมีการจัดทำผังบัญชีของกรมอนามัยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>การบันทึกรายการบัญชีของกรมอนามัยมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้รายงานการเงินในภาพรวมของกรมอนามัยมีการแสดงรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>เห็นควรให้กองคลัง ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมอนามัย กำหนดแนวทางคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการบันทึกบัญชี / ผังบัญชี ในระบบ New GFMS Thai สำหรับกรมอนามัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกันและเพื่อให้รายงานการเงิน</p>

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
		ภาพรวมของกรมอนามัยมีความถูกต้อง
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	<ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัยบันทึกรายการบัญชีถูกต้อง ส่งผลให้งบทดลองแสดงรายการที่ถูกต้อง - รายงานการเงินภาพรวมของกรมอนามัยมีความถูกต้อง 	กรมอนามัยควรทำการสื่อสารและทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ได้แก่

๑. ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง
๒. งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai
๓. สรุปผลการปิดตรวจของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
๔. สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมอนามัย ปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน